

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2009/CT-UBND

*Bình Tân, ngày 30 tháng 11 năm 2009***CHỈ THỊ****Về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Bình Tân**

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Bình Tân trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận chỉ thị:

1. Giao Công an quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê, tổng hợp lập danh sách tất cả các cơ quan, xí nghiệp, cá nhân được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do cơ quan Công an và Quân sự cấp phép sử dụng. Qua đó, thu hồi tất cả số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân không thuộc diện được phép trang bị sử dụng. Sau kiểm tra, Công an quận phải tổng hợp kết quả báo cáo về Ủy ban nhân dân quận và cấp trên theo quy định. Tổ chức ký kết liên tịch kế hoạch liên ngành giữa Công an và Quân sự quận trong việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn và cần chú ý những việc sau:

1.1. Thường xuyên nắm chắc tình hình, vụ việc, đối tượng liên quan, nghi vấn vận chuyển, tàng trữ, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép để tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường kết hợp thực hiện các biện pháp khác nhằm phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước và kiên quyết đấu tranh nhằm chấm dứt các hoạt động tàng trữ, sử dụng, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép.

1.2. Thông báo các địa điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ở từng điểm thích hợp để nhân dân phát hiện, tố giác hoặc giao nộp được nhanh chóng, thuận tiện. Việc giao nhận, phân loại, xử lý phải đúng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch

số 03/1998/TTLT-CA-QP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về quan hệ phối hợp trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân quận tổ chức đưa ra xét xử lưu động ở khu vực dân cư trọng điểm một số vụ án nghiêm trọng về nhập lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án (nếu có) nhằm để răn đe tội phạm và tuyên truyền giáo dục chung trong nhân dân.

3. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đoàn thể quận và Ủy ban nhân dân 10 phường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phường tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tác hại của việc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nhằm nâng cao ý thức, tự giác giao nộp và tố giác các đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho chính quyền địa phương. Đồng thời vận động cán bộ đảng viên, cán bộ đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức hiện nay vẫn còn lưu giữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ làm vật kỷ niệm trực tiếp đem giao nộp hoặc báo tin bằng phương tiện thông tin nhanh và thuận tiện nhất để được hướng dẫn, giúp đỡ, xử lý nhanh và hiệu quả nhất.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Ủy ban nhân dân 10 phường, người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình,... phải có trách nhiệm tự kiểm tra trong phạm vi cơ quan, doanh nghiệp và địa bàn của mình để phát hiện, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép; nếu xảy ra vi phạm, người đứng đầu phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

4. Công an quận phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 01 năm Công an quận và Ban Chỉ huy Quân sự quận có báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân quận và thành phố theo đúng quy định.

5. Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận và có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Cao Văn Phần